



ที่ สธ ๐๗๐๗.๐๕/ว.๑๒๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดตัวชี้วัดตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จำนวน ๑ ฉบับ
๓. ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดใหม่และโครงการสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งต้องมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งถูกบรรจุเป็นแผนงานเร่งด่วน “แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ด้านการทหารและความมั่นคงของรัฐ โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มอบหมายให้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ - ๑๒ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค ในดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จำนวน ๗,๒๕๕ ตำบล บูรณาการนโยบายคนไทยทุกคนรอบครัว มีหมอประจำตัว ๓ คน เชื่อมโยงการดำเนินงาน กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพ ทั้งถึง และยั่งยืน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามตัวชี้วัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. บูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ร่วมกับศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค พร้อมทั้ง รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ทุกเดือน ตามปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงาน ติดตาม ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ กระตุ้น ทุกตำบลในเขตรับผิดชอบ ในการบันทึกผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ในระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน (www.thaiphc.net) ให้ครบทุกหัวข้อ และการลงพื้นที่อยู่กลุ่มเปราะบางในแอปพลิเคชัน พันภัย สภาภาษาชาวไทย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุวัฒน์ ปานมงคล)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๑๕

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๕